
 ๑ 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางค าตา  พลศรี ประธานสภา อบต.กมลาไสย ค าตา  พลศรี 
๒ นายทรงฤทธิ์  รัตนสีหา รองประธานสภา อบต.กมลาไสย ทรงฤทธิ์  รัตนสีหา 
๓ นางพัฒน์นรี  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๒ พัฒน์นรี  วรรณจักร 
๔ นางสาวส าอาง   ศรชีาติ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๓ ส าอาง   ศรชีาติ 
๕ นายหนูเล็ก  บุษดี สมาชิสภา อบต. หมู่  ๖ หนูเล็ก  บุษดี 
๖ นางสุดใจ   นันทวงค์ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๘ สุดใจ   นันทวงค์ 
๗ นายบุญชู ภูสีสิ้ว สมาชิสภา อบต. หมู่  ๙ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
๘ นายศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๐ ศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า 
๙ นายอนิวัฒน์  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๖ อนิวัฒน์  วรรณจักร 

๑๐ นายทองพันธ์ จันประทัด สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๗ ทองพันธ์ จันประทัด 
๑๑ นางบุญเยี่ยม นาทองไชย เลขานุการสภาฯ บุญเยี่ยม นาทองไชย 

ผู้ลาประชุมฯ 
  - ไม่มี 
ผู้ขาดประชุมฯ  
 - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ดาบต ารวจประดิษฐ  ไพรินทร์ นายก อบต.กมลาไสย ประดิษฐ  ไพรินทร์ 
๒ นางสาววิลัยพร  นาชัยเวียง รองนายก อบต.กมลาไสย วิลัยพร  นาชัยเวียง 
๓ นางนิตติยา  ดอนชัย รองนายก อบต.กมลาไสย นิตติยา  ดอนชัย 
๔ นางสาวสุภาพ  จ าปาหมื่น เลขานุการนายกฯ สุภาพ  จ าปาหมื่น 
๕ นายมารุต หมืน่ไธสง นักวิเคราะห์ฯ มารุต หมื่นไธสง 
๖ นางสาววาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์ ผอ.กองคลัง วาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์
๗ นายวุฒินันท์ เครือวรรณ  นายช่างโยธา วุฒินันท์ เครือวรรณ 
๘ นายประพันธุ์ พันทะชุม ผอ.กองช่าง ประพันธ์ พันทะชุม 
๙ นางสาวทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ หัวหน้าส านักปลัด ทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ 

 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยทุกท่าน วันนี้เป็น

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมฯ 
 



 ๒ 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  
ประธานสภาฯ  การตรวจรับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมือ่วันที่ ๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญท่านสมาชิกสภาตรวจรายงานการประชุมและเพ่ิมเติมแก้ไข  
  มีท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที ่๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ที่ประชุมฯ   ทีป่ระชุมมีมติรับรอง    ๙  เสียง 

    งดออกเสียง               ๑  เสียง 

 
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถำม(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
ที่ประชุมสภาฯ  ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นแปรญัตติ) 
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ในการ
 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสภาฯได้
 มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๖ พร้อมกับสภาฯได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ในวาระต่อไปนี้ จะ
 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขั้นแปร  

ญัตติ  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติต่อ
ประธานสภาฯเพ่ือเสนอต่อสภาฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาฯ 

ส.อบต.ทรงฤทธิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ ๙ – 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น  

  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไดส้่งรายงานต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กมลาไสยต่อไป รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงต่อสภาฯ 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงต่อสภาฯ 
ส.อบต.พัฒน์นรีฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลกมลาไสย ได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม ๓ วัน  คือในวันที่  ๙ - 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   ณ. ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย และให้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ



 ๓ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป  

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรอรับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภา
และด าเนินการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ซ่ึงจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวนั้น  พบว่า ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกมลาไสย หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอขอแปรญัตติใดๆ 

ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่างเดิม ต่อประธานสภาฯ เพ่ือเสนอต่อสภาฯพิจารณาในวาระต่อไป  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจง
ต่อสภา ในระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติ ไม่มีท่านสมาชิกสภาหรือผู้บริหารขอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีการแปรญัตติ  

จึงสรุปว่า ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ร่างเดิม 

มติที่ประชุมฯ  - ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ร่างเดิม 
 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภา เรียนฝาก เรียนถามได้ 
ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องเงิน

อุดหนุนหมู่บ้านโครงการพระราชด าริฯ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ละ ๓,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนต าบลได้โอนเงินให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพ่ือ
น าไปด าเนินการแล้ว 

  โครงการบูรณะแหล่งน้ า ที่จะด าเนินการในพ้ืนทีห่ลายๆหมู่บ้าน รวมถึงการที่จะใช้รถ
แบบโฮรมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการพระราชด ารินั้น ฝ่ายช่างได้ออกส ารวจพ้ืนที่
แล้วเพ่ือเตรียมด าเนินการแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาติดตามการด าเนินการร่วมกับกองช่าง
ด้วย  

  การด าเนินการในพ้ืนที ่ก็จะมีการด าเนินการทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ส าหรับบ้านดอนยาง 
หมู่ที่ ๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาประสานผู้น าหมู่บ้านแล้วแจ้งแผนการด าเนินการมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสยโดยด่วนด้วย  

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาแจ้ง
รายละเอียดเข้ามาให้ครบครับ เพือ่ทางผู้บริหารจะได้ท าแผนด าเนินการต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านหนูเล็กฯ 
ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามว่า จะมี

การก าหนดหรือไม่ว่า จะต้องด าเนินการภายในเดือนนี้ ถ้ามีแผนด าเนินการทีแ่สดงให้เห็นว่า 



 ๔ 

หมู่บ้านใดจะด าเนินการในวันใด ก็จะดีครบั เพื่อในการด าเนินการแต่ละหมู่บ้านจะได้ไม่ตรงกัน
ในแต่ละวัน  

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็ให้ท่านสมาชิกสภาแจ้งความ
เดอืดร้อนเข้ามาเลยนะครับ ผมจะพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน
ครับ 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้ท่านสมาชิก
สภาประสานผู้น าหมู่บ้าน แล้วแจ้งมาว่าหมู่บ้านท่านพร้อมด าเนินการในวันใด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสยจะได้ท าแผนด าเนินการต่อไป  

นายช่างโยธา  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงท่าน
สมาชิกสภาทุกหมู่บ้านขอให้เตรียมพื้นท่ีสาธารณะส าหรับทิ้งดินด้วย 

  ในการด าเนินการแต่ละหมู่บ้าน จ าเป็นต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้า ดังนั้น ในวันที่มีการ
ด าเนินการ ช่างไฟฟ้าจะไม่ได้ออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ทราบด้วยครับ  

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ในพ้ืนที่ บ้านดอนยางและบ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐ ผมได้ประสานไปยังส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ทราบว่าจะมีการด าเนินการในสัปดาห์หน้าครับ 

  เรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จากบ้านสงยาง-สงเปลือย ตามท่ีสอบถามมา 
ทราบว่า โครงการนี้ ถ้ามีงบประมาณก็จะมีการด าเนินการครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านส าอางฯ 
ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะ

ผู้บริหาร เรื่อง เสาไฟฟ้าที่ใกล้จะล้ม ในพ้ืนที่บ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ซึ่งได้แจ้งมายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสยแล้ว ก็ขอเรียนฝากเรื่องนี้ด้วย 

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้ผมได้
ประสานไปยังส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วครับ แต่ยังไม่มีการด าเนินการ ก็จะติดตามให้
ครบั 

  เรื่องขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโปโล ที่จะมีการย้ายจุดหม้อ
แปลงไฟฟ้าไปติดตั้งจุดนานายเวชสิทธิ์ ดอนนาค ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับ  

  ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนยงู ก็จะมีการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงมาที่จุดสะพานอีกจุด
หนึ่งครับ ตอนนี้ก็รอด าเนินการครับ  

ประธานสภาฯ  ขอฝากถึงผู้อ านวยการกองช่าง ในพ้ืนที่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ สายไฟฟ้ามีเถาวัลย์
ขึ้นพันสายไฟฟ้า เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ขอให้ช่วยด าเนินการด้วย  

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องนี้จะด าเนินการ
ให้ครบั 

ประธานสภาฯ  เรื่องนี้ จะท าหนังสือแจ้งความเดือดร้อนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เพ่ือ
ด าเนินการพร้อมกันในวันที่มีการพัฒนาหมู่บ้าน 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง
โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่วัดสระก าแพงใหญ่
และวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องกิจกรรมถนน
สายบุญ ที่บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากการหารือกับผู้น าหมู่บ้าน



 ๕ 

และทางอ าเภอ ทราบว่า จะให้มีพระสงฆ์เฉพาะในหมูบ่้านโปโลเท่านั้น จะไม่มีพระสงฆ์จากวัด
หรือหมู่บ้านอ่ืนเข้าร่วม เพราะกิจกรรมนี้จะมีการด าเนินการในทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว  ก็ขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับกิจกรรม
ถนนสายบุญ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐,๑๓ ก าหนดเวลาเริ่ม
กิจกรรม ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมด้วย 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านบุญชูฯ 
ส.อบต.บุญชูฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอฝากขอบคุณถึง

คณะผู้บริหาร กองช่าง เจ้าหน้าที่ ทีไ่ด้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ าท่วม
ขังในพื้นที่บ้านดอนยูง ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนยูงและชาวบ้านก็ฝากขอบคุณมาครับ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเตมิหรือไม่  
ทีป่ระชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มแีล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วม

ประชุมในวันนี้ ขอนัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๕ การแต่งกายชุดสุภาพ  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๓๐ น. 
ลงชื่อ       บุญเยี่ยม นาทองไชย 

        (นางบุญเยี่ยม นาทองไชย) 
       เลขานุการสภาฯ 

                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯแล้ว  
 

ลงชื่อ     ส าอาง ศรชีาติ ประธานกรรมการฯ 
 (นางสาวส าอาง ศรีชาติ)  
 

ลงชื่อ       พัฒน์นรี วรรณจักร กรรมการฯ 
 (นางพัฒน์นรี วรรณจักร)  
 

ลงชื่อ    ทองพันธ์ จันประทัด กรรมการฯ 
 (นายทองพันธ์ จันประทัด)  
 
       ลงชื่อ      ค าตา พลศรี  
        (นางค าตา พลศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
             ผู้รับรองรายงานการประชุม 


